

## กรม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการประพฤติของนักเรียน และนักศึกษา(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

นำเสนอเมื่อ : 8 ม.ค. 2568

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  
ซึ่งสรุปสาระสำคัญ เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดการประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา(ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ  
และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

### สาระสำคัญของเรื่อง

ร่างกฎกระทรวงกำหนดการประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ.  
.... เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548  
ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน กล่าวคือ เดิมกฎกระทรวงฯ  
ได้กำหนดห้ามมิให้นักเรียน และนักศึกษา ซื่อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือสิ่งมีนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด  
หากแต่ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้า  
บารากูไฟฟ้า หรือวัตถุออกฤทธิ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นภัยคุกคามและส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา  
และอารมณ์ของเด็กและเยาวชน  
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้เพื่อ  
ปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดโดยเพิ่มเติมลักษณะของการกระทำที่ต้องห้าม เช่น แจกให้ส่งมอบ มีไว้เพื่อขาย สับ  
ครอบครอง หรือการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และเพิ่มเติมสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น  
บุหรี่ไฟฟ้า บารากูไฟฟ้า วัตถุออกฤทธิ์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เช่น อัลปราโซแลม  
(นำไปเสพร่วมกับยาน้ำแก้อาเจียน) (นำไปกระท่อม) (นำไปเสพร่วมกับยาน้ำแก้อาเจียน)  
โดยหากนักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนขอมหาดังกล่าวจะมีบทลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งมี 4 สถาน ได้แก่ 1) วากุลวาทักเตือน 2) ทำทัณฑ์บน 3)  
ตัดคะแนนความประพฤติ และ 4) ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งนี้  
การกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวจะทำให้อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้า บารากูไฟฟ้า  
หรือวัตถุออกฤทธิ์อื่นใดของนักเรียนและนักศึกษาลดน้อยลงซึ่งจะเกิดผลกระทบเชิงบวกต่องบประมาณด้านสาธารณสุข  
ช่วยลดภาระงบประมาณด้านการรักษาพยาบาล  
รวมถึงจะทำให้นักเรียนและนักศึกษาห่างไกลจากสิ่งเสพติดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณสุข  
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบหรือไม่ขัดของในหลักการ

ที่มา [สรุปข่าวการประชุม กรม. 7 มกราคม 2568](#)